

โรงพยาบาลเทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
รับที่ 2193  
รับที่ 171 กก ๗๕๕  
เวลา 08.33 น.



ที่ ชย ๐๐๓๒.๐๑๑/๓๑๓๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ ชย ๓๖๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต  
และประพฤติ มิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดชัยภูมิได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ และเรื่องมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหาร  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชัยภูมิ ยึดถือมาเป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงให้ท่าน  
แจ้งบุคลากรในสังกัดฯ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ติดตาม ให้บุคลากรในสังกัดฯ  
ให้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิระ บถพิบูลย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานนิติการ  
โทร ๐-๔๔๘๑-๑๖๙๑-๔ ต่อ ๑๒๑  
โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๑๙๕

อัครลักษณ์ สสง.ชัยภูมิ “มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ”

กลุ่มงานนิติการ  
รับที่ 142  
วันที่ 2 ก.ค. 62  
เวลา 13.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๑๓.๕/ว น.๕๓๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
รับที่ 3526  
วันที่ 1 ก.ค. 2562  
เวลา 15.10 น.

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ  
ทุกอำเภอ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด  
๒. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ และเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชัยภูมิ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงให้ท่านแจ้งบุคลากรใน  
สังกัดให้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ติดตาม ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม  
ประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว

(นายณรงค์ รุ่งธีว)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐-๕๔๘๑-๑๓๑๘ ต่อ ๒๗ - ๓๐

เรียน ผอ.สพค.จ.ชัยภูมิ  
เห็นตรงด้วย เว้นให้ที่ทุกหน่วย  
และให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(นายวัชร บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ (๑) ที่กำหนด ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดชัยภูมิ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนด และวาระ “จังหวัดใสสะอาด” จังหวัดชัยภูมิจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. ไม่ถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่ถึง ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

น.ส.๐๑

(นายณรงค์ วัณชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ตามที่ รัฐบาลผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดทิศทางแนวทางการปฏิบัติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วนที่ส่งผลต่อทิศทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต แต่เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น ในระบบราชการในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน จังหวัดชัยภูมิจึงได้กำหนด มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ต้องไม่มีการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒. ห้ามมิให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือโดยทุจริต
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือคู่สัญญา หรือ การให้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
๔. การบริหารงานบุคคลในการโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ให้มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือ รับสมัครบุคคล และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบ
๕. มิให้บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ ใน ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
๖. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ บุคลากรจะต้องไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อพื้นที่หรือสถานที่ที่จัดทำโครงการต่าง ๆ
๗. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงาน บุคลากรต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัว หรือส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัย หรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ

๘. มิให้บุคลากรนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง เช่น ข่าวสารสำคัญด้านความมั่นคง หรือข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อื่น ๆ

๙. จังหวัดชัยภูมิ จะกำกับ ติดตาม และสอบทานมาตรการแนวทาง การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๖๕๐๑  
(นายณรงค์ รุ่งธีว)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ